
"ภาวิช"แจงแนวทางรับนักศึกษาป"50

คงสัดสวนแอดมิสชั่นสกลาง แนะใช"โอเน็ต-เอเน็ต"รับตรง

เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม นายภาวิช ทองโรจน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ใหสัมภาษณ
ความคืบหนาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 วา ที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ตองการใหการคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
หรือแอดมิสชั่นส ในปการศึกษาหนาเกิดความลงตัว จึงใหเปดรับฟงความคิดเห็นจากฝายตางๆ ที่เก่ียว
ของเพ่ิมเติมดวย ซึ่งจากการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับแอดมิสชั่นสที่ผานมาเริ่มจะ
ลงตัวแลว เชน สัดสวนคะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุมสาระเรียนรู หรือจีพีเอ ที่ ทปอ.ไดมีมติใหคงสัดสวนจีพี
เอเทากับเมื่อปการศึกษา 2549 คือ 20% สวนกรณีที่ ทปอ.มีมติกําหนดสัดสวนการรับตรงของ
มหาวิทยาลัยรัฐตางๆ ในปการศึกษา 2550 ไมใหเปดรับจํานวนมากกวาปที่ผานมา และตองไมใหเกิน
50% ของจํานวนรับนิสิตนักศึกษาทั้งหมด เพ่ือไมใหเปนภาระแกเด็กตองวิ่งลอกสมัครนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยแตละแหงคงตองไปคิดหาแนวทางที่เปนประโยชนมากที่สุด

"เม่ือปที่ผานมาเกิดปรากฏการณนาสนใจเกี่ยวกับการรับตรง คือกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.)
เปดรับตรงนักศึกษาจํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนรับทั้งหมด แตปรากฏวา มธ.ไดนักศึกษาไมครบตามจาํนวน
ที่กําหนดในหลายคณะ เพราะมีเด็กสละสิทธิจํานวนมาก ในขณะที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปดรับตรง
นิสิตประมาณรอยละ 20 และรับในระบบแอดมิสชั่นสกลางรอยละ 70 ปรากฏวาไดนิสิตเกือบครบทุกที่น่ัง
หรือคิดเปนรอยละ 90 ซึ่งเพ่ิมข้ึนกวาปที่ผานมาที่รับนิสิตไดรอยละ 80 ของจํานวนรับทั้งหมด" นายภาวิ
ชกลาว และวา สวนกรณีมีความกังวลเรื่องการรับตรงนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ อาจเกิดปญหา
เด็กฝากไดน้ัน เรื่องนี้ยอมรับวาเปนสิ่งที่สังคมกังวลอยู ซึ่งทางมหาวิทยาลัยที่เปดรับตรงจะตองไปหา
มาตรการดูแลกันตอไปดวย

นายภาวิชกลาวตอวา ในการรับตรงนิสิตนักศึกษาน้ัน ตนตองการใหแตละมหาวิทยาลัยไดใชคะแนนจาก
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง หรือเอเน็ต และคะแนนจากแบบทดสอบทางการศึกษาแหง
ชาติข้ันพ้ืนฐาน หรือโอเน็ต มากกวาที่จะไปใชขอสอบของมหาวิทยาลัยเอง เพ่ือเปนประโยชนแกเด็กไม
ตองไปวิ่งลอกสอบหลายๆ ครั้ง และควรจะตองกําหนดเงื่อนเวลาการรับตรงใหเหมาะสมกันดวย เพ่ือ
ประโยชนแกเด็ก สวนเรื่องการคิดคามาตรฐานผลการเรียน ม.ปลายของแตละโรงเรียนใหมีมาตรฐานเดียว
กัน เพ่ือปองกันปญหาโรงเรียนปลอยเกรดเฟอน้ัน จะมีการคิดคามาตรฐานคลายกับการคิดคะแนน T-
Score เพ่ือนํามาอางอิงในกลุมเดียวกัน โดยจะนําคะแนนผลการเรียน ม.ปลายของนักเรียนทั้งโรงเรียนมา
เรียงลําดับ และคิดหาคาเฉลี่ย ใชเปนเกณฑในการอางอิง หากพบโรงเรียนใดที่นักเรียนมีคะแนนผลการ
เรียน ม.ปลายสูงมาก ก็มีแนวโนมวาโรงเรียนอาจจะปลอยเกรดได ซึ่งวิธีน้ีเชื่อวาจะทําใหคะแนนมีมาตร
ฐานและยุติธรรมมากขึ้น

ผูสื่อขาวถามวา การที่ ทปอ.เสนอตัวเปนผูจัดสอบเอเน็ตเองนั้น จะทําใหเกิดความวุนวายขึ้นอีกหรือไม
นายภาวิชกลาววา การสอบระบบเอ็นทรานซที่ผานมา ทาง ทปอ.เปนผูออกขอสอบอยูแลว และมีการ
ทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทั้งตนแบบการออกขอสอบเอเน็ตของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) น้ัน ทางอาจารยมหาวิทยาลัยก็เปนผูออกขอสอบอยูแลว
เพียงแตจะตองมีการควบคุมไมใหขอสอบออกเนื้อหานอกเหนือหลักสูตร ม.ปลาย

นายภาวิชกลาวดวยวา ตนไดสั่งการใหเตรียมการจัดตั้งหนวยงาน Service Delivery Unit (SDU) เปน
หนวยงานในกํากับ สกอ. เพ่ือทําหนาที่ดูแลการดําเนินงานในระบบแอดมิสชั่นส โดยจะโอนทรัพยากรผู
เชี่ยวชาญจาก สกอ.ไปทําหนาที่ในการประมวลผลแอดมิสชั่นสเปนหลัก ซึ่งจะไมซ้ําซอนกับ สทศ. เพราะ
ไมไดทําหนาที่ในการจัดสอบ
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